

**ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN CẦU GIẤY**  
**PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**

Số: *12*/PGD-VP  
V/v thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường  
và kế hoạch giáo dục lớp 5 học kỳ II  
năm học 2020-2021

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Cầu Giấy, ngày 18 tháng 02 năm 2021*

Kính gửi : Ban Giám hiệu các trường tiểu học trên địa bàn quận

Thực hiện công văn số 428/SGDDĐT-GDPT ngày 05/02/2021 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường và kế hoạch giáo dục lớp 5 học kỳ II năm học 2020-2021; công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình GDPT hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017-2018, nhằm chuẩn bị tốt việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT trong năm học 2020-2021.

Căn cứ tình hình thực tế của diễn biến dịch bệnh Covid-19, phòng GD&ĐT quận Cầu Giấy yêu cầu các trường thực hiện một số công việc sau:

1. Thực hiện có hiệu quả việc xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường:

a/ Tiếp tục rà soát nội dung dạy học trong sách giáo khoa hiện hành, tinh giản những nội dung vượt quá mức độ cần đạt về kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông hiện hành; điều chỉnh để tránh trùng lặp nội dung giữa các môn học, hoạt động giáo dục; bổ sung cập nhật những thông tin mới phù hợp thay thế những thông tin cũ, lạc hậu.

b/ Căn cứ chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, lựa chọn các chủ đề, rà soát nội dung các bài học trong sách giáo khoa hiện hành tương ứng với các chủ đề đó để sắp xếp lại thành một số bài học tích hợp của từng môn học hoặc liên môn; từ đó xây dựng kế hoạch giáo dục cho từng môn học; hoạt động giáo dục theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường. Đặc biệt kế hoạch dạy học online cần điều chỉnh kịp thời để phù hợp với thực tế và khả năng điều kiện tiếp thu của từng học sinh.

c/ Đối với lớp 1, xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường đảm bảo thực hiện đầy đủ nội dung các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc, phù hợp với nhu cầu của học sinh và điều kiện của nhà trường. Đảm bảo tính chủ động, linh hoạt của nhà trường trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục 2 buổi/ngày. Đối với những bài dạy trong nhiều tiết, căn cứ năng lực của giáo viên,



trình độ của học sinh và tình hình thực tế của nhà trường để xác định kiến thức, mục tiêu cho từng tiết học. Tổ trưởng chuyên môn có trách nhiệm kiểm tra từng kế hoạch bài giảng, duyệt lịch thống nhất trong tổ. Ban Giám hiệu kiểm tra, duyệt theo lịch (báo giảng và kế hoạch bài dạy) mà tổ chuyên môn đã thống nhất.

2. Triển khai thực hiện kế hoạch giáo dục lớp 5, học kỳ II năm học 2020-2021:

a/ Thực hiện theo hướng dẫn điều chỉnh kế hoạch giáo dục ( Phụ lục kèm theo Công văn số 405/BGDĐT-GDTH ngày 28/01/2021). Không kiểm tra định kỳ vào các nội dung kiến thức bổ sung.

b/ Xây dựng kế hoạch phù hợp, bồi dưỡng giáo viên lớp 5 thực hiện triển khai nội dung trên ( sử dụng tài liệu đã chỉnh sửa hoàn thiện sau tập huấn bồi dưỡng chuyên môn cho các Tổ trưởng chuyên môn về dạy học các môn học, hoạt động giáo dục bắt buộc lớp 5 chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh tổ chức trong tháng 2/2021).

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường Tiểu học thực hiện nghiêm túc các nội dung trên./.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Tổ CM;
- Lưu: VP.

**KT. TRƯỞNG PHÒNG  
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**



**Nguyễn Anh Tuấn**

